

สำนักงานเสมือนที่ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของ ธุรกิจทั่วทุกมุมโลก



เซอร์ฟคอร์ป ผู้นำด้านให้เช่าสำนักงานเสมือนที่ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของธุรกิจทั่วทุกมุมโลก ด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ในใจกลางย่านธุรกิจสำคัญทั่วทุกมุมโลก และด้วยค่าเช่าสำนักงานที่คุ้มค่าพร้อมบริการเสริมอีกมากมายที่คุณจะได้รับ เงื่อนไขง่าย ๆ ที่เราอยากให้คุณมาสัมผัสวันนี้ เพียงแค่คลิกเข้าไปลงทะเบียนที่ www.servcorp.co.th คุณก็สามารถทดลองใช้บริการสำนักงานเสมือนของเราได้ฟรีทันที

ด้วยแพ็คเกจสำนักงานเสมือนเรามีพนักงานรับสายโทรศัพท์ที่จะคอยจัดการกับทุกสายเรียกเข้าของคุณอย่างมืออาชีพในทันที ไม่ว่าจะโอนสายไปยัง หมายเลขโทรศัพท์บ้านหรือโทรศัพท์มือถือ หรือเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ต คุณก็สามารถรับสายได้จากที่ใดก็ได้ทั่วโลก และด้วยระบบ voice mail ที่คุณสามารถเข้ารับฟังได้ตลอด 24 ชั่วโมง คุณจะไม่พลาดทุกสายเรียกเข้าแม้ว่าจะมีหลายสายเรียกเข้ามาพร้อมๆกัน

นอกจากนี้ เราขอเสนอบริการ Online Faxing บริการที่คุณไม่ต้องยุ่งยากวิ่งหาเครื่องแฟกซ์ เพื่อคอยรับหรือส่งเอกสารสำคัญๆในเวลาเร่งด่วน คุณสามารถใช้บริการ Online Faxing ได้จากที่ใดก็ได้ทั่วโลกเพียงแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต เอกสารสำคัญที่คุณต้องการส่งหรือรับจะถูกส่งไปยัง จุดหมายปลายทางไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่ทำงานหรือที่โทรศัพท์มือถือ เพียงแค่ upload เอกสารที่ต้องการไปที่อีเมล ง่ายๆแค่นี้ คุณก็จะไม่พลาดเอกสารสำคัญๆที่คุณต้องการ

ด้วยบริการสำนักงานพร้อมบริการที่เรามีความชำนาญมากกว่า 30 ปี สำนักงานของเราตกแต่งพร้อมด้วยเฟอร์นิเจอร์สำนักงานระดับห้าดาว พร้อมสรรพด้วยอุปกรณ์ที่จำเป็นที่ทันสมัย โดยคุณสามารถเลือกทำเลที่ตั้งพื้นที่สำนักงานได้จากสาขาต่างๆทั่วทุกมุมโลก พนักงานของเราที่พร้อมดูแลคุณอย่างมืออาชีพ ซึ่งจะคอยจัดการกับทุกความต้องการของคุณเพียงบอกเรา พนักงานของเราพร้อมบริการคุณด้วย

บริการสำนักงานเสมือน เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับเจ้าของธุรกิจรายใหม่ๆ ที่ต้องการมีสำนักงานเป็นของตัวเอง แต่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย สำนักงานเสมือนของเราพร้อมบริการคุณด้วยที่อยู่ธุรกิจ และพนักงานรับสายโทรศัพท์เฉพาะของคุณเองที่พร้อมจะจัดการกับทุกสายเรียกเข้าของคุณอย่างมืออาชีพ คุณยังสามารถเข้าใช้สำนักงานของคุณเป็นครั้งคราวเมื่อคุณต้องการ และด้วยพื้นที่สำนักงานตั้งใจกลางย่านธุรกิจสำคัญๆจะช่วยสร้างความมั่นใจในการเจรจาทางธุรกิจของคุณอีกด้วย

เซอร์ฟคอร์ปยังมีบริการเสริมอื่นๆเช่น การจัดตั้งบริษัท จดทะเบียนบริษัทและอีกมากมายที่คอยให้คุณมาสัมผัส

สามารถศึกษาบริการที่หลากหลายที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจของคุณกลายเป็นเรื่องง่าย ได้แล้ววันนี้ตลอด 24 ชั่วโมงได้ที่ www.servcorp.co.th